

# ปฏิทินข่าว

ที่มา : จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชนรายวัน กรุงเทพธุรกิจ และผู้จัดการรายวัน

### 3 มกราคม 2538

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและประธานสภาธุรกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงการค้าขอแดนระหว่างไทย-มาเลเซียด้วยจังหวัดนครราชสีมาศึกษาจากขอเวลาเปิด-ปิดตั้งนจากเดิม 05.00-18.00 น. เป็น 05.00-21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ซึ่งจะส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมามีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจส่งออกของไทย โดยเฉพาะการส่งสินค้าไปสิงคโปร์จะสะดวกมากขึ้น

### 4 มกราคม 2538

นายเจอนันต์ วัฒนศัพท์ ปลัดจังหวัดระนองเปิดเผยว่า คณะกรรมการก่อสร้างท่าเทียบเรือจังหวัดระนองจะเลือกพื้นที่บริเวณเขาแดงหงส์หรือสร้างท่าเทียบเรือ ณ บริเวณเขื่อนฝั้นที่เหนาะสมควรกว่าพื้นที่อื่นเมื่อเรื่องได้ผ่านน้ำตกระบุรีสักประมาณ 15 เมตร ทันเพียงเรือเอชแอลประมงซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกเรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มาก คาดว่าใช้งบประมาณในโครงการก่อสร้างไว้ที่กว่า 50 ล้านบาท

### 5 มกราคม 2538

ผู้แทนผู้สวามิภักดิ์ นักวิชาการของโรงเรียนศรีสังขาร สันนิษฐานว่าขณะนี้กรมการค้าภายในได้พิจารณา IMI-GT ยับยั้งวีซีดีมูลค่าสูงในใบปัญหาของการพัฒนา โดยมีการออกใบสั่งการให้โรงเรียนศรีสังขารให้ระงับการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (IMI-GT) ประเด็นสำคัญที่ผู้แทนการพาณิชย์ของโรงเรียนศรีสังขารได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกรมการค้าภายในและกรมศุลกากรเรื่องขอให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าสูงที่โรงเรียนศรีสังขารนำเข้ามาใช้ในโรงเรียนได้

คนเห็นท้องมันว่าโครงการพิเศษอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญประวัติศาสตร์

### 11 มกราคม 2538

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม ที่โรงแรมโสมนิคม ภูเก็ต ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยนักวิชาการวางแผนระดับจังหวัด จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง การอบรมมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานของรัฐได้ทราบนโยบาย โดยเฉพาะการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น

11 มกราคม 2538 ส.ส.นครราชสีมาเปิดเผยว่า การขยายเวลาเปิดศรมแดนไทย-มาเลเซีย ถึง 21.00 น. ไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาได้ เพราะรัฐบาลมาเลเซียเพิ่มค่าขนส่งในเวลากลางคืน เข้า-ออกนอกประเทศมากกว่าเดิม ทำให้เศรษฐกิจการค้าและตลาดท่องเที่ยวซบเซา ดังนั้นรัฐบาลน้ำดีควรเร่งรับสนับสนุนการพัฒนาโครงการสวนเกลือเสริมเศรษฐกิจให้มีความคืบหน้าและเพิ่มรูปธรรมขึ้นโดยเร็ว ทั้งที่โครงการดังกล่าวได้ดำเนินมานานแล้ว

### 12 มกราคม 2538

สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมกรรมการสมาพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็กจากจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา ตรัง พังงู พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ตระบุรี ภูเก็ตและชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านต่างๆ อย่างจริงจัง

โดยสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จะจัดการประชุมสามัญประจำปี

### 14 มกราคม 2538

โครงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำภาคใต้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงคุณค่า ความหมาย และประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในด้านนิเวศน์ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ ทราบถึงสถานการณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้ ปัญหา สาเหตุ และการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งภารกิจของนักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนแนวโน้มทิศทางที่รัฐและเอกชนจะเข้าไปร่วมในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ

### 17 มกราคม 2538

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ IT Technology in Support of Management ในวันที่ 17 มกราคม 2538 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักธุรกิจและผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน

### 18 มกราคม 2538

จังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานประจำเมืองสตูล โดยใช้อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลหรือคุกเก่าเดิม ซึ่งเป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับประวัติของเมืองสตูลและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลานรุ่นหลังต่อไป

## 22 มกราคม 2538

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ หอยทะเลอย่างยั่งยืนและครบวงจร ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2538 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## 26 มกราคม 2538

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมสามัญศึกษาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่คนพิการตาบอด" ที่โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินการของมูลนิธิ และโรงเรียนสอนคนตาบอด และเพื่อวางแผนทางประสานงานระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

## 28 มกราคม 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดส่งเสริมผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2538 ณ จุดศึมหาดใหญ่พลาซ่า จัดการแสดงวิถีชีวิตผ้าทอพื้นบ้านแพะชันไขว้ผ้าทอ ขบวนการเรดดิ้งเชิดชูผ้าพื้นบ้าน นิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้โดยมีฯ ทอพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์

## 2 กุมภาพันธ์ 2538

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538 ได้มีมติเกี่ยวกับการพัฒนาภาคใต้ที่สำสนใจประเด็น ดังนี้

1. ขยายเขตศุลกากรบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การปฏิบัติศุลกากรเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการค้าเข้าและส่งออก การขยายเขตศุลกากรครั้งนี้จะทำให้เรือต่างประเทศและเรือค้าขายชายฝั่งสามารถจอดทำการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าได้สะดวก

2. โครงการจัดชุดจักรยานยนต์รักษาความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดชุดจักรยานยนต์ของกรมตำรวจ ตามโครงการจัดชุดจักรยานยนต์รักษาความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) ตามที่สำนักงานประมงเสนอว่าได้พิจารณาร่วมกับกรมตำรวจแล้วเห็นควรให้กรมตำรวจจัดชุดจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 130 ซีซี ที่มีแฮนด์ทรงสูงพอสมควรที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องนั่งก้มตัวมากตามคุณสมบัติเฉพาะกับการปฏิบัติภารกิจที่กรมตำรวจต้องการ (คุณสมบัตินี้แตกต่างจากคุณสมบัติทั่วไปที่สำนักงานประมงกำหนด)

## 3 กุมภาพันธ์ 2538

ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดสัมมนาเรื่อง ซอฟต์แวร์กับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ โดยมี นายบรรจง พวงราช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ใช้และผู้ค้าซอฟต์แวร์ในภาคใต้จากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงินและร้านค้าเอกชนที่สนใจ ประมาณ 100 คน ผลการสัมมนาปรากฏว่าพื้นที่ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในอันดับสูงคือภาคใต้และภาคเหนือ เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับพื้นที่ภาคใต้ การละเมิดลิขสิทธิ์ออกมาในรูปของการเลียนแบบและเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้และผู้ค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

## 6 กุมภาพันธ์ 2538

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ แจ้งว่าภายในปี 2538 นี้ จะตั้งศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับสตรีใน 14 จังหวัดภาคใต้ ขึ้น เพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่สตรีและกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มอยู่กับผู้ชายทั่วไป เพื่อให้คุณภาพชีวิต สิทธิและโอกาสของสตรีเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจุดมุ่งหมายหลักของการตั้งศูนย์ฯ จะเน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มให้สตรีสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันได้ รวมทั้งให้สามารถแก้ปัญหาของตนเอง ครอบคลุมและสังคมได้ในโอกาสต่อไป

## 9 กุมภาพันธ์ 2538

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดนิทรรศการ "2538 ปีสารสนเทศไทยก้าวไปกับ PULINET" วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารการให้บริการระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาคและกรรสืบค้นข้อมูลในงานห้องสมุด

## 10 กุมภาพันธ์ 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยภูมิภาคจัดสัมมนาปรากฏการณ์ เรื่อง มิติใหม่ของสหประชาชาติกับประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีขององค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2538 และจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ ในวันศุกร์ที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2538

## 21 กุมภาพันธ์ 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการรักษามะน้ำปัตตานีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2538 และเป็นการสนองพระปณิธานในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์แม่น้ำให้อยู่ในสภาพที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

## 22 กุมภาพันธ์ 2538

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเหวว่าจากการประเมินการพัฒนาชนบทที่ผ่านมาของจังหวัดพัทลุงพบว่า การทำงานร่วมกันของข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและองค์กรประชาชนยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดโครงการ "เมืองลุงมุ่งพัฒนา" ขึ้น โดยรวมกลุ่มข้าราชการประชาชนของสถาบันต่างๆ ในหมู่บ้านมาประชุมฝึกอบรมเพื่อผนึกกำลังกันเป็นองค์กรหมู่บ้านเรียกว่า มนตรี ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาโดยประชาชนอย่างแท้จริง องค์กรนี้จะมิบทบาทในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

ตามนโยบายของรัฐบาล ในปี 2538 จังหวัดฯ ได้คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจาก 10 อำเภอ ละ 3 แห่ง เพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่องก่อน และในปี 2539 จะขยายครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละอำเภอและครบทั้งจังหวัดในปี 2540

### 27 กุมภาพันธ์ 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง "เขตเศรษฐกิจเสรี" แก่ผู้บริหารระดับสูงระดับกระทรวงของประเทศกัมพูชา พม่า ลาว ประเทศละ 10 คน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2538 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสนองตอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการกระชับสัมพันธไมตรีและก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

### 1 มีนาคม 2538

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) แจ้งว่า ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเตรียมจัดทำโครงการอุทยานการศึกษาเต็มเนื้อที่ 9,000 ไร่ ที่ใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 โดยจะจัดให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางการบริหารทางวิชาการ แก่สังคมและการส่งเสริมวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ

1 มีนาคม 2538 นายนิคม มุสิกตะตะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน นักศึกษาปี 2538 ของจังหวัดสตูล ณ วิทยาลัยเทคนิค โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับนักเรียน เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อต้องการวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมกับกระตุ้นผู้ปกครองส่งเด็กเรียนค่อ ทั้งนี้เพราะประเทศเพื่อนบ้านดั่งเช่น มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ได้เปิดการศึกษา 12 ปี แต่ประเทศไทยยังอยู่เพียง 6 ปี และกำลังขยายเป็น 9 ปี ซึ่งถ้าหากสามประเทศร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ไทยจะเสียเปรียบ

### 4 มีนาคม 2538

ผู้จัดการที่พิศมัยส์สัตว์น้ำของประเทศฝรั่งเศส บริษัทนอร์วีจิคัลเวสโลปเมนต์ จำกัด

พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตหาผู้ร่วมทุนสร้างศูนย์วิจัยในทะเลสนับสนุนการท่องเที่ยวและมั่นใจในศักยภาพที่มีอยู่

### 6 มีนาคม 2538

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณ 29 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมศึกษาค้นคว้าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งผลงานหลักธรรมคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส ตลอดจนเป็นแหล่งฟื้นฟูอารยธรรมอารยธรรมสมัย ศรีวิชัยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเกียรติภูมิ แสดงความรุ่งเรืองของชาติไทย

### 11 มีนาคม 2538

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิสุทธี สิงห์จรรยาฤกษ์) และผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงการนำคณะผู้ราชการจังหวัด 13 จังหวัดภาคใต้และกรีธาไปเยือนมณฑลยูนนาน ในวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2538 ที่ผ่านมามีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันมากขึ้น ในโอกาสปีแห่งสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบ 20 ปี โดยการพบปะครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้ากับคณะตัวแทนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าฝ่ายไทยในกิจการลงทุนหลายอย่าง คือ การแปรรูปปาล์มมีน้ำมัน ขงพารา การประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ การทำโรงงานผลิตเบรกรถยนต์ การทำโรงงานแปรรูปหินอ่อนและแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยว

### 16 มีนาคม 2538

ผู้อำนวยการกรมสถาบันฝึกหัด กรมสถานีวิจัยโทรทัศน์ ประเทศมาเลเซีย นำคณะมาเยี่ยม สวท.สตูล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดยส่งสัญญาณเชื่อมต่อกัน เริ่มในเดือนเมษายนนี้ ระหว่าง สวท.สตูลกับสถานีวิจัยการังรัฐเปอร์ลิส เน้นด้านบันเทิงและข่าวสารทั่วไป

### 20 มีนาคม 2538

"สถาปนินา" จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และ IMT-GT ภายหลังรัฐบาลอนุมัติงบให้ 23 ล้านบาท

นายวิญญู พูลสุข รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ฝ่ายเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสภาพพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะกรรมการจากสภาพพัฒนา ประมาณ 7-8 คน เดินทางมาศึกษาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทต่อไป

### 21 มีนาคม 2538

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ได้จัดประชุมสัมมนาครู-อาจารย์และข้าราชการพลเรือน เรื่องการเตรียมกำลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมในสถานการณปัจจุบัน ณ โรงแรมบีพี.แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ โดยมีนายยุวัฒน์ บุติเมธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ครู-อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เข้าร่วม 130 คน

สำหรับการเตรียมการด้านแรงงานเพื่อรองรับตามโครงการ IMT-GT ในพื้นที่ภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กำลังสำรวจอยู่ในโครงการต้องการหรือมีงานอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อจะได้สนองตอบได้ถูกต้อง พร้อมทั้งพยายามจัดหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการด้วย โดยขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ได้จัดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการปิโตรเลียม

### 23 มีนาคม 2538

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนพด ลั่นนโยภาส หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยด้านรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคใต้สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการสัมมนา ระดับภูมิภาคขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม (REGIONAL SEMINAR ON REMOTE SENSING TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS) ในวันที่ 31 มีนาคม 2538 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 120 คนจากหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

## 24 มีนาคม 2538

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ในปีการศึกษา 2538 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในฐานะศูนย์ประสานงานให้สถานศึกษาดำเนินงานตามเป้าหมายและเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลการรับนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดโดยจะมีการรายงานผลการรับนักเรียนนักศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ

ในปีการศึกษา 2538 จังหวัดปัตตานี โดยการทำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงานคือ สำนักงานศึกษาธิการ สำนักงานสามัญศึกษา สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ และศูนย์การศึกษาเอกวิเชียรเรณ ได้จัดทำแผนการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบ ป.6 เข้าศึกษาต่อให้ได้ถึงร้อยละ 98.51 โดยวางเป้าหมายขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกกระดับ ตามแผนการรับนักเรียน นักศึกษาของแต่ละสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ป้องกันการถูกหลอกไปประกอบอาชีพอื่นไม่พึงประสงค์ และขยายการจัดการศึกษาสายอาชีพ อุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยเน้นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น

## 27 มีนาคม 2538

ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตเตรียมปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เน้นสอนให้เด็กมีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศรองรับการท่องเที่ยวและเพิ่มแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมพร้อมขยายโอกาสให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป โดยเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กมีทักษะในการฟังการพูดเพื่อใช้โต้ตอบสนทนากับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากในจังหวัด

## 28 มีนาคม 2538

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคใต้ เสนอถึงกองทุนแม่เหล็กใช้บริการบูธที่ปรึกษาสิทธิกรมแผนกทุนและสิทธิประโยชน์ในเขตโซน 3 อย่างเป็นทางการครั้งแรก เชื้อเพลิงทางที่ได้รับจากการจัดบูชบริการนักลงทุนเป็นการฉายภาพศักยภาพการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบพัฒนาเศรษฐกิจร่วม IMT-GT ซัดเจเนชั่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

## 29 มีนาคม 2538

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ กำหนดจัดสัมมนา “แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้” ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม ณ ห้องนภาลัย กิตติาคารวังสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสัมมนา พร้อมด้วยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว หลังจากสัมมนาได้มีการออกเดินทางเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้า ที่อำเภอหนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

## 30 มีนาคม 2538

คณะกรรมการอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ จัดประชุมกำหนดทิศทางการทำงานปี 38 ช่วยรัฐแก้ปัญหาการศึกษาสาธารณสุขและยาเสพติด ซึ่งสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว องค์การศาสนาต้องปรับตัวให้ มีศักยภาพและทันสมัย

## 31 มีนาคม 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มั่นใจระนอง มีศักยภาพสูงในการตั้งมหาวิทยาลัย แต่ต้องหาที่ดินให้ได้ 1 พันไร่ และให้เอกชนสนับสนุนงบประมาณเตรียมขอใช้สถานวิทยาสถิตย์ เกษตรกรรมและวิทยาลัยเทคนิคเปิดสอนในระยะแรก 5 สาขาวิชา เปิดหลักสูตร 2 ปี คือ สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประมง

## 3 เมษายน 2538

นายประสิทธิ์ บัวดวง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล เปิดศูนย์จังหวัดสตูลมีแผนจะปรับปรุงท่าเรือคัมมะลัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.สตูล ให้เป็น “ศูนย์ทิวทัศน์คอมเพล็กซ์” โดยบริเวณในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและธุรกิจการค้าเอกชนเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อันดามัน ตามโครงการ IMT-GT และเขย่าที่หินซิปอร์คตอนล่าง คาดว่าปี 2539 จะได้รับงบประมาณ ด้านเอกชนชี้ว่าหากนำไปผนวกโครงการถนนสตูล-เปอร์ลิสและท่าเรือบูโบ จะทำให้สตูลเข้าสู่การพัฒนาในเขต

## 5 เมษายน 2538

ค.ร.ม. ได้อนุมัติหลักการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในภาคใต้ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2538 - 2547 ภายใน 10 ปี ผลิตแพทย์ได้ 720 คน ส่วนปีต่อไปปีละ 120 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานอนามัยในภาคใต้ให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพที่บุคลากรเข้าสู่ระดับปริญญาตรีเป็นการพัฒนาสถานบริการระดับท้องถิ่น

## 7 เมษายน 2538

หอการค้าจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า ได้ขอเชิญเยาวชนไทยเพศหญิงอายุระหว่าง 10-30 ปี เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ รวม 46 วัน เป็นโครงการตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ โดยจะนำเยาวชนเดินทางไปกับเรือแวะเยือนเมืองหลวงของแต่ละประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่น

7 เม.ย. 2538 ประเทศไทยได้รับเกียรติต้อนรับนักวิชาการและนักปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจากประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เลบนาห์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มอริเชียส ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม รวม 29 คน นายบุญถมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแถบเอเชียแปซิฟิก/อเมริกา ระหว่างวันที่ 7-27 เมษายน 2538 อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทย

## 10 เมษายน 2538

นายแพทย์ศิริพงษ์ จันทร์ศรี ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานีและประธานกลุ่ม SERVICE สภาธุรกิจชายแดนภาคใต้เปิดศูนย์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 3 ชาติในโครงการ IMT-GT อันประกอบด้วย นายแพทย์กระแต ชนะวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียและเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย จะมาประชุมร่วมกันเห็นสัญญาความร่วมมือในโครงการ

เชื่อมโยงสายการบินระหว่างกันในเขต IMT-GT โดยในประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมต่อ จ.สงขลา (หาดใหญ่) ปัตตานีและนราธิวาส มาเลเซียที่ ปีนัง สิงคโปร์และนีแอส ส่วนอินโดนีเซียที่เนตาบัน บันดา และอาแจห์ ทั้งนี้สายการบินแต่ละประเทศสามารถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไปยังเมืองที่ตกลงกัน โดยไม่จำเป็นต้องเที่ยวบินและที่โถง แต่การบินจะต้องไม่แวะพักหรือขนส่งผู้โดยสารไปอีกต่อหนึ่ง

### 11 เมษายน 2538

พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาที่ จ.สงขลา เพื่อตรวจราชการติดตามการดำเนินงานในรูปของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อจะไปเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลต่อไป

### 14 เมษายน 2538

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดเปิดสอนหลักสูตรสาขาครุศาสตร์อิสลามในปีการศึกษา 2538 เป็นรุ่นแรกและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูทางด้านการศึกษาอิสลามมีความสำคัญต่อชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพครูสอนวิชาอิสลามศึกษาที่ทำการสอนในโรงเรียนระดับต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

### 18 เมษายน 2538

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยมว่า จากการทำบวงมหาวิทยาลัย ได้มีโครงการจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณขึ้นที่จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณทุ่งลานไผ่ กิ่งอำเภอป่าพะยอมในเนื้อที่ประมาณ 3,100 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณะและปรากฏว่ามีราษฎร

เข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ ประมาณ 400 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจประเมินค่าชดเชยให้กับราษฎรในบริเวณก่อสร้างแล้ว ขึ้นตอนต่อไปจึงขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย โดยจังหวัดพัทลุงยังคงพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป

### 19 เมษายน 2538

นายโยธิน สันตะรัตติวงศ์ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (ศบอ.) หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่าจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ ศบอ.หาดใหญ่ มีปริมาณเป็นอันดับสองของประเทศ โดยขณะนี้มีนักศึกษารวมกันถึง 20,000 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนมากเป็นอันดับหนึ่ง คือกลุ่มการเรียนระบบทางไกล รองลงมาเรียนด้วยตนเองและชั้นเรียน

### 20 เมษายน 2538

ดร.สุนทร โสคติพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยมว่าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้งบประมาณมา 20 ล้านบาท สำหรับการดำเนินการตามโครงการศึกษาขุดลอกโคกวิวัฒน์ สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในศตวรรษหน้าเพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการศึกษาที่ถูกต้อง มีวิสัยทัศน์ที่นำไปผนวกกับแผนการศึกษาของชาติ โดยเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGOs พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกัน คณะทำงานโครงการ "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์" มี ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน และคณะผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของชาติ ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวได้กำหนดสัมมนาในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ในภาคใต้หัวข้อเรื่อง "การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาในอนาคต"

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2538 ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดกระแสการตื่นตัวของคนในภูมิภาคเรื่องการพัฒนาการศึกษาและการเรียนทั้งด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ออกชุมชน ตลอดจนเพื่อระดมความคิดจากบุคคลหลากหลายสาขา อาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทย และการศึกษาในอนาคต พร้อมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน ใน 14 จังหวัดภาคใต้

### 24 เมษายน 2538

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันศึกษานโยบาย เพื่อการพัฒนา จะจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องเกษตรกรกับโลกาภิวัตน์ : ทางเลือกใหม่ในภาคใต้ ในวันที่ 28 เมษายน 2538 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.อำนาจ วีรารมณ์ และ ดร.เดวิด อังรณาวาสวัสดิ์ ทำพิธีเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาของการเกษตรในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ถึงการผลิตรายการผลิตเทคโนโลยี และการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรแนวใหม่การเกษตรในอนาคต

### 27 เมษายน 2538

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะตรวจสอบความพร้อมเปิดศูนย์วิทยบริการภาคใต้ และยื่นขอเปิดทันตการศึกษานี้ 4 สาขาวิชา โดยใช้ระบบไทยคม เริ่มเปิดขายใบสมัคร 1 พฤษภาคม 2538 เพื่อยลัดคนได้เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กรุงเทพฯ ปีละ 20,000 คน ขณะที่กลุ่มวิชาชีพเตรียมเปิดวิทยาลัยทันตกรรมพระราชกฤษฎีกาปี 2529

